



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

ที่ ๒๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล อ่างศิลา ที่ ๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม กับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และบุคลากรที่มีอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลาโดยขอแจ้งการมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของแต่ละคนภายในกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังนี้

มอบหมายให้ นางปาณิสรา ลีลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๗๖-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน และนางแววเดือน ปีตาระเต ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๗๖-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

-งานสวัสดิการสังคม

-งานจัดระเบียบชุมชน

๒ งานสังคมสงเคราะห์

- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

-งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

๓ งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาสตรี

-งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี

-งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาสตรี

-งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้

๔ พัฒนาชุมชน และสังคม

อนึ่ง ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลาทราบและให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลาโดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายฤทธิเกียรติ สีแสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา